

หน้าแรก / Columnist / เมธาทุกอำเภอ

หุ่นสายเขียว ทำจริงหรือปั้นหุ่น

28 May 2021 08:05 น.

347
Shares



อ่าน 1,725 ครั้ง



**หุ่นสายเขียว ทำจริงหรือปั้นหุ่น : คอลัมน์เมธาทุกอำเภอ ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3683 หน้า 13
ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย.2564 By...เจีเมธา**

*** นับจากช่วงปลายปี 2563 เป็นต้นมาข่าวการเปิดเสรีกัญชา-กัญชง ของทางภาครัฐ ทำให้กระแสการทำธุรกิจเกี่ยวกับพืชกัญชากัญชงในประเทศไทยได้รับความสนใจตามไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลายแห่ง ได้เข้ามาเกาะกระแสการต่อยอดกัญชา-กัญชง ไปสู่ธุรกิจสินค้าเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และธุรกิจอาหาร ซึ่งการเข้ามาเป็นผู้เล่นรายแรกๆ จะมีความได้เปรียบ และมีกระแสดอรับที่ดี ถือเป็นโอกาสให้ผู้ที่มีความพร้อมสามารถทำธุรกิจครบวงจร หรือหาพันธมิตรธุรกิจเพื่อสร้างความรู้ ความชำนาญ ทำให้สามารถจับตลาดได้ก่อน

เรามาดูกันว่าบริษัทในตลาดฯ ที่ประกาศตัวว่าจะเข้ามาเล่นตลาดกัญชา-กัญชง มีรายใดบ้างที่ทำได้จริง...และรายใดบ้างที่ยังคงทำได้แค่เพ้อฝัน

เริ่มจากบริษัทที่เห็นว่ามีของ...และทำจริง โดดเด่นที่สุดคือ **บมจ. ดีโอดี ไบโอเทค (DOD)** ซึ่งเป็นหนึ่งผู้รับซื้อกัญชงในโครงการรับสมัครผู้ปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ได้เตรียมยื่นใบอนุญาตตั้งโรงงานสกัดสาร CBD โดยบริษัทยังเป็นผู้ถือใบอนุญาตนำเข้าเมล็ดกัญชงของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขณะที่ **บมจ. เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ด (KWM)** ก็ได้พัฒนาเครื่องจักรในการสกัดกัญชงกัญชา และได้จับมือกับ **บริษัท จีเอสพี ฟาร์มา จำกัด** มีแผนจะทำผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ภายนอก อาทิ ยาหม่อง น้ำมันสกัดต่าง ๆ รวมอาหารเสริม หรือยาต่าง ๆ จากกัญชงออกมา รวมถึงยังจะจับมือกับพันธมิตรที่มีศักยภาพหลายราย เช่น **บริษัท เอ็น.อี.เฮมพ์ จำกัด (N.E.Hemp)** เป็นบริษัทย่อยของ **บมจ.นอร์ทิส รับเบอร์ (NER)** ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวางระบบเพาะปลูกและพัฒนาสายพันธุ์เพื่อป้อนเป็นวัตถุดิบคุณภาพที่มีสาร **THC** และ **CBD** ตามหลักเกณฑ์ของ อย.

บมจ. พีทีจี เอ็นเนอยี (PTG) ได้ยื่นขอใบอนุญาตปลูกกัญชา-กัญชงกับ อย. โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชงกัญชาทั้งผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มเพื่อจัดจำหน่ายภายในปลายไตรมาส 2/64 หรืออย่างช้าช่วงต้นไตรมาส 3/64 ผ่านช่องทางร้านค้าในเครือปั้มน้ำมัน PT เช่น มินิมาร์ท MAX Mart ร้านกาแฟพันธุ์ไทย และขณะนี้ได้เปิดขายเมนูที่เครื่องดื่มผสมกัญชา เมนูอาหารผสมกัญชา และ **“เดี่ยวเรื่อเร่ง”** ก๊วยเดี่ยวเรื่อใส่ใบกัญชาไปเรียบร้อยแล้ว

ส่วนทาง **บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ICHI** ได้ต่อยอดในธุรกิจเครื่องดื่มในตราสินค้า **“อิชิตัน กรีนแลป”** เครื่องดื่มผสมเทอร์ปีน (สารสกัดจากพืชให้กลิ่นหอมเหมือนกัญชง) มีคุณสมบัติทำให้ผ่อนคลาย บรรเทาความเครียด และช่วยในการนอนหลับ คาดเริ่มวางขายในร้านสะดวกซื้อกลางเดือน เม.ย.นี้ ส่วนในระยะถัดไปจะเป็นเครื่องดื่มผสมสารสกัด CBD จากกัญชง คาดเริ่มขายในไตรมาส 3

ส่วนบริษัทที่ระบุว่าเดินทางไปแล้ว...แต่ยังไม่มียอดผลิตที่เป็นรูปธรรมออกมาเลยก็จะมีอยู่หลายบริษัท เช่น

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TACC ได้เข้าไปถือหุ้น 30% ในบริษัท ไทยคานาเทคอินโนเวชั่น จำกัด (TCI) เพื่อต่อยอดธุรกิจและแตกไลน์สินค้าใหม่ในกลุ่มอุปโภคบริโภคที่มีส่วนผสมจากกัญชง ซึ่ง TCI มีจุดเด่นในด้านความเชี่ยวชาญในการปลูกและสกัดกัญชงมายาวนานกว่า 10 ปี และได้รับใบอนุญาตในการปลูก สกัด และจำหน่ายเชิงอุตสาหกรรมจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ครบถ้วน ส่วนทาง **บมจ. เอ็นอาร์ อินสแตนซ์ โพรดิวิซ์ หรือ NRF** ได้เข้าลงทุนใน บริษัท โกลเด้น ไตรแองเกิล เฮลท์ จำกัด (GTH) บริษัทผู้นำเข้าเมล็ดกัญชงสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ พัฒนาการปลูกและสกัดกัญชง ตลอดจนการพัฒนาสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่มีกัญชงภายใต้แบรนด์ของ GTH โดยถือหุ้น

บมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) ก็อยู่ระหว่างการขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อจะปลูกกัญชงบนพื้นที่ 100-200 ไร่ ในภาคเหนือ และภาคอีสาน และมีการหาผู้เชี่ยวชาญและนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ ซึ่งหากได้รับการอนุญาต คาดว่าเริ่มลงมือปลูกได้ภายในกลางปี 2564

บมจ.กันกุล เอ็นจิเนียริง (GUNKUL) ก็ได้ประกาศว่าอยู่ระหว่างศึกษา กัญชงหรือกัญชา เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและสร้างจุดแข็งให้กลุ่มบริษัท โดยมีข้อได้เปรียบจากพื้นที่กว่า 5,000 ไร่ ที่พร้อมสำหรับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก รวมถึงนวัตกรรมในระบบการเกษตร โดยใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับใช้ในระบบควบคุมแสงและอุณหภูมิในโรงเรือนปิด ทำให้ต้นทุนในการผลิตต่ำ

บมจ. อาร์เอส (RS) ที่ระบุในเรื่องนี้ว่า บริษัท ไลฟ์สตาร์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ สนใจและมีการศึกษาเรื่องของงานวิจัยกัญชงไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อม โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำศึกษาและคิดค้นสูตรเพื่อนำกัญชงมาพัฒนาและต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ทั้งในส่วนของสกินแคร์ เครื่องดื่ม และอาหารเสริม รวมถึงมีการพูดคุยกับพันธมิตรที่เป็นผู้ปลูกกัญชงเชิงพาณิชย์ โรงสกัด และผู้ผลิตไปแล้ว

บมจ. ทิปโก้ฟู๊ดส์ (TIPCO) ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พัฒนาสายพันธุ์มาตั้งแต่ปี 2562 รวมทั้งได้ศึกษาความเป็นไปได้ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง ที่จะสามารถนำมาต่อยอดในธุรกิจที่ทิปโก้มีความเชี่ยวชาญ ทั้ง ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ขณะนี้กำลังพัฒนาสูตรและผลิตภัณฑ์ เพื่อเตรียมขอใบอนุญาตและขึ้นทะเบียน อย.

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) หรือ SAPPE ยังอยู่ระหว่างการศึกษาการนำสารสกัดจากกัญชงเพื่อนำมาผสมในเครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว เพื่อสร้างสีสันใหม่ให้กับตลาดอาหารและเครื่องดื่ม

ในอนาคตใครจะมีของหรือจะมีพัฒนาการไปอย่างไร ตอนนี้เจ้เมิร์ธเองก็ยังไม่รู้ แต่ที่รู้คือตอนนี้มีบริษัทที่แท้จริง...และบริษัทที่แค่เกาะกระแสจริงก็มี อย่างที่เห็นนี้แหละเจ้าค่ะ